

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KỶ ANH

THƯ NGỎ

KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ TỐ GIÁC CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

Trong những năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có những chuyển biến rõ nét. Các hành vi vi phạm về pháo trong các dịp lễ, Tết đã giảm thiểu đáng kể. Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Và đặc biệt là nhờ sự chung tay hỗ trợ của toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Theo quy luật, Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, vật liệu nổ trái phép nhằm thu lợi bất chính. Đây cũng là thời điểm một bộ phận người dân có nhận thức chưa đầy đủ, thường sử dụng pháo trái phép để phục vụ các mục đích cá nhân, làm ảnh hưởng chung đến toàn bộ cộng đồng dân cư.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Anh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh kính đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn cùng phối hợp, hỗ trợ thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tùy tính chất, mức độ của hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tất cả các trường hợp người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đều không bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, mỗi người dân hãy tuyên truyền, vận động người thân và những người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

3. Nếu phát hiện các trường hợp có hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo nổ hãy thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất, liên hệ ngay số điện thoại **0239.381.7999** (trực ban Công an huyện Kỳ Anh) hoặc trực tiếp phản ánh bằng tin nhắn qua trang Facebook/Zalo Official Công an huyện Kỳ Anh để kịp thời được xử lý. Tất cả các thông tin của người cung cấp tin sẽ được bảo mật theo đúng quy định.

Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh rất mong nhận sự hưởng ứng, tham gia của Nhân dân trên địa bàn./.

Kỳ Anh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hùng

